



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยรัฐ มติชน ข่าวสด ไทยโพสต์ สำนักข่าวไทย เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ</p> <p>ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์บ้านเมือง มติชนออนไลน์</p>	<p><b>คำสั่งโยกย้าย ผอ.รพ.</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุชุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า การทบทวนโยกย้ายผอ.รพศ.ครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับที่มีมือบหรือความขัดแย้ง แต่เป็นไปตามความเหมาะสมจากผู้ตรวจราชการ สธ. ส่วนกรณี นพ.บรรพจน์ สุวรรณชาติ รก.ผอ.รพ. กภาพสินธุ์ จะลาออก เคยคุยกันแล้วว่าการเป็นรักษาการจะอยู่ได้ไม่ตลอด และที่ให้รักษาการในตำแหน่งนี้ เพราะเห็นว่าเป็นคนมีความรู้ความสามารถ อยากให้ช่วยกันทำเรื่องดีๆ ให้ประชาชน สำหรับกรณี นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ จะร้องเรียนการทบทวนคำสั่งโยกย้าย ยืนยันว่า รว.สธ.ไม่เกี่ยวข้อง หากไม่พอใจสามารถฟ้องศาลปกครองได้ และจากนี้จะมีการประเมินการทำงาน ซึ่งได้ให้ผู้ตรวจฯ สธ. ช่วยกันทำเรื่องเกณฑ์การประเมินให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน เพื่อประเมินผลงานผอ.รพศ.ในอีก 6 เดือนข้างหน้า ส่วนผอ.รพศ.คนเก่าต้องเสนอแผนพัฒนา รพ.ด้วย สำหรับกรณีที่ จ.ขอนแก่น มีการเปิดเผยเอกสารว่าอาจมีการทุจริต ถ้ามีประเด็นว่ามีทุจริตขอให้ออกมายืนยัน จะตรวจสอบทุกที่</p> <p>-เสนอข่าว ที่หน้าห้อง ผอ.รพ.เลย มีตัวแทนพยาบาลและบุคลากรเข้ามาบดอกรไม้แสดงความยินดีกับ นพ.ชูนุม วิทยานันท์ ที่ได้รับสั่งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.เลยตามเดิม โดย นางฉัตรพร ทัศธรรม ตัวแทนพยาบาล รพ.เลย กล่าวว่า ขอขอบคุณปลัด สธ. ที่เห็นความสำคัญและเข้าใจความรู้สึกของบุคลากร มีคำสั่งให้ผอ.กลับมาอยู่ รพ.ตามเดิม ทั้งนี้ บุคลากร 1,300 คน จะจัดทำพิธี “เฝ้าขวัญ วันบอกรัก” ให้กับผอ.รพ.</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์ เนชั่นทีวี สปริงส์นิวส์</p> <p>สปริงส์นิวส์</p> <p>กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์แนวหน้า มติชนออนไลน์</p>	<p><b>โรคหัด</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.ยะลาเปิดเผยว่า ขณะนี้ จ.ยะลา มีโรคหัดเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีภาวะระบาดจากพื้นที่ที่ควบคุมคลุ้มของวัคซีนต่ำ สัดส่วนการเกิดโรคหัดระบาดในกลุ่มเด็ก ช่วงวันที่ 1 ก.ย. - 9 ต.ค. 2561 พบมีผู้ป่วย 341 ราย มีการระบาดเป็นกลุ่มก้อนกระจายทุกอำเภอ สูงสุดคือ ยะหา 93 ราย รองลงมา บันนังสตา 54 ราย ธารโต 52 ราย กรงปินัง และ กาบัง 39 ราย เมืองยะลา 38 ราย รามัน 21 ราย และเบตง 5 ราย โดยพบมีผู้เสียชีวิต 5 ราย แบ่งเป็น กรงปินัง 3 ราย บันนังสตา 1 ราย และ ธารโต 1 ราย ขอให้พ่อแม่ ผู้ปกครองนำบุตรหลานไปรับวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์ ทั้งนี้ สสจ.ยะลาได้เปิดศูนย์บัญชาการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (EOC) ในการควบคุมป้องกันการระบาดโรคหัด หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422</p> <p>-เสนอข่าว สำนักจุฬาราชมนตรีชี้แจงเรื่องการฉีดวัคซีน ว่า เป็นเรื่องที่ชาวมุสลิมพึงกระทำ เรียกว่า เวชศาสตร์ป้องกัน เพื่อให้มีชีวิตที่ดีงามต่อไป</p> <p>-เสนอข่าว เจ้าหน้าที่รพ.สต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ลงพื้นที่ควบคุมการระบาดของโรคหัด ที่บ้าน กม.29 หมู่ 1 และบ้าน กม.36 หมู่ 3 ต.อัยเยอร์เวง หลังพบผู้ป่วยเป็นโรคหัด 4 ราย โดยฉีดวัคซีนแก่ผู้ป่วย ผู้สัมผัสโรค และเยาวชนกลุ่มเสี่ยง พร้อมทั้งอบรมให้ความรู้แก่ชาวบ้านและเด็กเกี่ยวกับการป้องกันตัวเองจากโรคหัด</p> <p>ด้าน นายวงศวิทย์ อัครวิโรทัย สสอ.เบตง เปิดเผยว่า ได้ควบคุมการระบาดของโรคหัดในพื้นที่ ด้วยมาตรการ 323 “หาให้ครบ ฉีดให้ทัน” คือ แจงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ให้ทราบภายใน 3 ชั่วโมง เพื่อลงสอบสวนโรค หาผู้สัมผัสโรคให้ครบภายใน 2 วัน และดำเนินการฉีดวัคซีนแก่ผู้สัมผัสโรคภายใน 3 วัน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ชัยรัตน์ ลำโป นพ.สสจ.ปัตตานี เตือนประชาชนเฝ้าระวังป้องกันโรคหัด หลังสถานการณ์โรคหัดระบาดอย่างต่อเนื่อง และผู้ปกครองต้องนำบุตรหลานรับวัคซีนตามเกณฑ์เพื่อการป้องกันโรค</p> <p>-เสนอข่าว รศ.ดร.เจษฎา เต็นดวงบริพันธ์ ได้โพสต์ข้อความแนะนำผู้ปกครองพาบุตรหลานไปฉีดวัคซีน หลังโรคหัดระบาดหนักในภาคใต้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม มีความเชื่อว่าวัคซีนมีส่วนผสมของสารจากหมู จึงไม่ไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด</p>
<p>ไทยโพสต์ ไทยรัฐออนไลน์</p>	<p><b>ไข้หวัดใหญ่</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์ นพ.สสจ.ตรัง เปิดเผยว่า รพศ.ตรังได้รับการประสานมาจากเรือนจำ จ.ตรัง พบผู้ต้องขังป่วยไข้หวัดตั้งแต่วันที่ 4 ต.ค.ที่ผ่านมา กว่า 500 ราย จึงมอบหมายให้ นพ.สินไชย รองเดช รอง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>นพ.สสจ.ตรัง พร้อมเจ้าหน้าที่กองควบคุมโรค สสอ.เมืองตรัง และเจ้าหน้าที่รพ.ตรัง นำเวชภัณฑ์ ยาลดไข้ เจลล้างมือ และหน้ากากอนามัย 3,000 ชิ้นไปมอบให้กับเรือนจำจ.ตรัง และคัดกรองผู้ป่วยกว่า 500 ราย จากจำนวนผู้ต้องขังทั้งหมด 2,786 ราย พบว่ามีผู้ต้องขังป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ 158 ราย ที่เหลือเป็นไข้หวัดธรรมดา ในจำนวนนี้เป็นไข้หวัดใหญ่ 2009 จำนวน 2 ราย ล่าสุดพบผู้ต้องขังป่วยไข้หวัดใหญ่เพิ่มอีก 5 ราย สามารถควบคุมสถานการณ์ให้อยู่ในวงจำกัดได้แล้ว</p> <p>ทั้งนี้ มีรายงานว่า ในเรือนจำจังหวัดใกล้เคียงมีผู้ต้องขังป่วยเป็นไข้หวัด และมีผู้เสียชีวิตแล้ว แต่ในส่วนของเรือนจำตรังยังไม่มีรายงานการเสียชีวิต</p>
<p>ไทยรัฐ มติชน เดลินิวส์</p> <p>สวท.</p>	<p><b>โรคไขเลือดออก</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวภายหลังประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอกับนพ.สสจ. เพื่อทำความเข้าใจการทำโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ “พัฒนาสิ่งแวดล้อมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย” ว่า สธ.จะดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2 กิจกรรมคือ 1.จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยให้สสจ.สั่งการรพ.สต. อสม. ร่วมกับ อปท. สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายวันละ 1 หมู่บ้านระหว่างวันที่ 12-23 ต.ค. และ 2.สนับสนุนรพ.พยาบาลและจิตอาสาสาธารณสุข ดูแลการปรับปรุงคลองเปรมประชากรและคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ระหว่างวันที่ 14-22 ต.ค.</p> <p>ด้าน นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า มีผู้ป่วยโรคไขเลือดออกสะสมประมาณ 6 หมื่นคน น้อยกว่าที่คาดการณ์ว่าจะเท่าการระบาดใหญ่เมื่อปี 2558 ส่วนผู้เสียชีวิตประมาณ 80 ราย สถานการณ์การป่วยในช่วงที่ผ่านมาลดลงเรื่อยๆ คาดว่าเป็นผลจากการทำจิตอาสาปราบยุงลาย หมู่บ้านที่มีการระบาดลดลงจากกว่า 400 แห่งเหลือกว่า 200 แห่ง แต่ช่วงนี้เป็นปลายฝนต้นหนาว หลายพื้นที่มีน้ำขังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ทำให้มียอดผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในบางพื้นที่ ที่ต้องดูแลเป็นพิเศษคือ กรุงเทพฯ บริเวณพื้นที่รอยต่อกับจังหวัดปริมณฑล พื้นที่ภาคเหนือตอนบน ภาคกลางตอนล่าง เป็นต้น</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้ยังเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาว บางพื้นที่อาจมีน้ำขังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย จึงต้องขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันกำจัดลูกน้ำยุงลายเป็นประจำทุกสัปดาห์ ยืนยันโรคไขเลือดออกป้องกันได้ง่าย เพียงกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงหรือป้องกันตัวเองไม่ให้ถูกยุงกัดด้วยการทายากันยุง ดังนั้นนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศสามารถเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยได้ตามปกติ</p>
<p>มติชน</p>	<p><b>บริจาคนมแม่</b></p> <p>-เสนอข่าว กรณีเกิดกระแสแสดงความคิดเห็นในโลกออนไลน์กรณีการตั้งโครงการ “นมจากเต้าเราให้ฟรี” เพื่อแบ่งปันให้เด็ก ๆ ยากไร้ที่ไม่มีนม โดยมีการคัดกรองนมแม่จากผู้ให้และผู้รับจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคลินิกฟลอก้าที่เป็นธนาคารนมเอกชนรายเดียวของประเทศไทย</p> <p>ศ.นพ.ยง ภูววรรธ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์ โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว เตือนผลกระทบจากการบริจาคนมแม่ ว่า การบริจacksonนมแม่สามารถแพร่โรคจากคนหนึ่งไปคนหนึ่งได้ ต้องตรวจทุกครั้งที่บริจาค ถึงแม้ครั้งที่แล้วจะตรวจแล้วปกติ และยังมีโรคอีกจำนวนมากที่ไม่ได้ตรวจ หรือไม่สามารถตรวจได้ด้วยเทคนิคปัจจุบัน ซึ่ง ชีวิตดู เช่น เลือด อวัยวะ สิ่งคัดหลั่งที่ออกจากมนุษย์ จะถูกนำไปใช้ทางการแพทย์ในกรณีจำเป็นจริง ๆ ที่ไม่สามารถหาสิ่งอื่นมาทดแทนได้ การบริจacksonนมแม่จะใช้ในกรณีที่มีความจำเป็นจริง ๆ และการปั้มนมเก็บไว้จำนวนมากไม่มีประโยชน์ เพราะเมื่อลูกโตเกิน 1 ปี จะดื่มนมเป็นเพียงอาหารเสริม และการปั้มนมออกมามากจะทำให้แม่มีปัญหาขาดวิตามินและแคลเซียม</p> <p>ด้าน พญ.พรรณพิมล วิบุลากร รก.อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า แม้จะเป็นไปด้วยความตั้งใจดี แต่การแจกจ่ายนมแม่ตัวเอง เป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำและไม่ถูกต้อง และ สธ.ไม่สนับสนุนให้กระทำในรูปแบบดังกล่าว</p> <p>ขณะที่ พญ.อัมพร เบญจพหลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย และโฆษก สธ. กล่าวว่า ขอชื่นชมในเจตนาดีของคนที่ดีจะบริจาคนมแม่ แต่นมแม่ที่ได้จากการบริจาคมีความจำเป็นสำหรับทารกที่คลอดก่อนกำหนด หรือทารกน้ำหนักตัวน้อยผิดปกติ หรือเด็กป่วยโดยเฉพาะกลุ่มที่ต้องได้รับการผ่าตัดเกี่ยวกับลำไส้เท่านั้น และจะต้องเป็นนมแม่บริจาคที่ผ่านกรรมวิธีตรวจและฆ่าเชื้อโรคแล้วอย่างมีมาตรฐาน ต้องมีระบบธนาคารนมที่เป็นไปตามมาตรฐานทางการแพทย์ และมีการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด แม่ที่จะบริจาคนม ต้องได้รับการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการว่าไม่มีการติดเชื้อ ไม่ใช่ยา หรือไม่ดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพนมที่บริจาค และนมที่ได้รับบริจาคจะต้องถูกตรวจสอบจากธนาคารนม มีการตรวจคัดกรองเชื้อโรคต่างๆ อย่างละเอียดทุกครั้ง ดังนั้น จึงไม่สนับสนุนการบริจาคนมให้ตนเอง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>เพราะอาจมีผลต่อสุขภาพของเด็กทั้งในระยะสั้นและระยะยาว</p> <p>ทั้งนี้ ในอินสตาแกรมส่วนตัวของภรรยาของ นาวิณ ตาร์ ที่ตั้งโครงการนี้ มีแม่ที่ขาดแคลนน้ำนมแสดงความคิดเห็น และแจ้งความประสงค์ขอรับบริจาคน้ำนม และปรึกษาปัญหาน้ำนมไม่เพียงพออย่างต่อเนื่อง</p>
<p>เว็บไซต์สนุก เว็บไซต์แนวหน้า</p>	<p><b>ทิ้งถุงน้ำยาฟอกไต</b></p> <p>-เสนอข่าว นายอำนาจ พระลักษณะ นายก อบต.ห้วยไผ่ ได้รับแจ้ง พบกล่องกระดาษข้างในบรรจุถุงน้ำ ถูกทิ้งในคลองชลประทานจำนวนมาก บริเวณสะพานข้ามสายห้วยไผ่-นาคอก หมู่ 2 ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จ.ราชบุรี ตรวจสอบพบกล่องกระดาษมีชื่อ BAXTAR และมีถุงน้ำยาล้างไต ทั้งยังไม่ได้ใช้และใช้งานแล้วรวมกว่า 300 ถุง และมีผ้าอ้อมสำเร็จรูปที่ใช้แล้วในถุงใหญ่ 2 ถุง ทั้งนี้ น้ำยาล้างไตที่ยังไม่ได้ใช้และนำมาทิ้ง สภาพน้ำยายังใส คาดว่าผู้ป่วยอาจใช้ไม่หมดหรือเสียชีวิตก่อน จึงแอบนำมาทิ้งในคลองช่วงกลางคืน เบื้องต้นทาง อบต.ได้เก็บไปจัดการทำลายแล้ว</p>
<p>สำนักข่าวไทย เว็บไซต์ springnews.co.th tnamcot.com</p> <p>คมชัดลึก M2F เว็บไซต์ bangkokbiznews.com</p> <p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p><b>เทศกาลกินเจ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภาณุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า ช่วงเทศกาลกินเจ การปรุงอาหารและเลือกอาหารรับประทาน ควรบริโภคผักให้มาก ลดประเภทของทอด หลีกเลี่ยงอาหารที่มีน้ำมันมาก หลีกเลี่ยงอาหารประเภทผักดองที่มีรสเค็มจัด เพราะทำให้เกิดความเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง</p> <p>นายชาญยุทธ พรหมประพัฒน์ ผอ.กองสุขศึกษา แนะนำผู้ถือศีลกินเจ ให้รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพและปฏิบัติตามแนวทางของสุขบัญญัติ ด้วยการรับประทานอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ดื่มน้ำสะอาด และทำจิตใจให้บริสุทธิ์งดเว้นอบายมุข</p> <p>-เสนอข่าว ผศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ สาขาวิชาโรคไต รพ.รามธิบดี และประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็ม ร่วมกับ สสส. แถลงข่าว "เจนี้ ลดเค็ม ได้บุญ ได้สุขภาพ" ว่า ปัจจุบันคนไทยกินเค็มเกินปริมาณที่ร่างกายควรได้รับถึง 2 เท่า เฉลี่ย 4,351.69 มก./วัน ขณะที่ปริมาณโซเดียมไม่ควรเกิน 2,000 มก./วัน ในแต่ละปีจึงมีผู้ป่วยถึง 2 ล้านคนที่เกิดจากพฤติกรรมกินเค็ม ซึ่งเมนูที่มีโซเดียมสูงสุดคือพะโล้ เฉลี่ย 1,092.44 มก./200 ก. มากกว่าปริมาณที่ควรบริโภคต่อมื้อเกือบ 2 เท่า อันดับ 2 ต้มจืดจืด (1,055.11 มก./200 ก.) และอันดับ 3 ขนมจีนน้ำยากะทิ (1,037.33 มก./200 ก.) นอกจากนี้ อาหารเจ้าพวกผักดองยังเป็นอาหารที่ใช้เกลือมาก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.บรรจง สุขพิพัฒน์พานนท์ นพ.สสจ.ตรัง กล่าวว่า ขอให้ประชาชนใช้โอกาสเทศกาลถือศีลกินเจรับประทานพฤติกรรมสร้างสุขภาพ กินถูกหลักโภชนาการ ครบ 5 หมู่ อย่างพอเพียง กินโปรตีนจากถั่วและผลิตภัณฑ์จากถั่วทดแทนโปรตีนจากเนื้อสัตว์ หลีกเลี่ยงอาหารประเภทแป้ง หรือของทอด</p>
<p>สำนักข่าวไทย สยามรัฐ</p>	<p><b>โรคตาแห้ง</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ และโฆษกกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคตาแห้งเป็นภาวะที่น้ำตาลหล่อลื่นลูกตาไม่เพียงพอ ทำให้ระคายเคือง แสบตา เหมือนมีฝุ่นอยู่ในตาตลอดเวลา พบได้ในทุกเพศและทุกวัย แต่จะพบในเพศหญิงมากกว่าชาย ผู้หญิงอายุ 65 ปีขึ้นไปเสี่ยงสูงมากกว่าวัยอื่น หากปล่อยทิ้งไว้อาจทำให้กระจกตาเป็นแผล สาเหตุเกิดจากหลายปัจจัย เช่น จ้องหน้าจอลานานเกินไป มีมือถือ อ่านหนังสือนาน ๆ ใส่คอนแทคเลนส์ไม่ได้คุณภาพ ท้องปรับอากาศที่แห้ง มีฝุ่น แดดจ้า หรือใช้ยาบางชนิด เช่น ยานอนหลับ ยาแก้แพ้ ยาลดความดันโลหิตบางชนิด เป็นต้น</p> <p>ด้าน นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผอ.รพ.ราชวิถี กล่าวว่า โรคนี้ทำให้เห็นภาพไม่ชัด หากใส่คอนแทคเลนส์จะระคายเคืองมาก เกิดการอักเสบได้บ่อยครั้ง หากมีอาการข้างต้น ให้รีบมาปรึกษาจักษุแพทย์ทันที</p>
<p>มติชน</p>	<p><b>กินของป่าเสี่ยงเชื้อโรค</b></p> <p>-เสนอข่าว พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงกรณีการจับกุมผู้ต้องหาในคดีล่าหมีขอ ว่าของป่าทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพืช เห็ด หรือสัตว์ป่า ผู้บริโภคไม่ควรนำมากิน เพราะมีความเสี่ยงได้รับเชื้อโรคและพิษ ส่วนกรณีที่นิยมกินอาหารป่าเป็นยาหรือยาได้ป ในทางการแพทย์และหลักโภชนาการยังไม่มีการวิจัยรองรับว่ากินเนื้อสัตว์ป่าแล้วจะให้ประสิทธิผลทางยาหรือรักษาโรคได้ และหากมีผลทางการรักษาจริง เชื่อว่าคงมีการเพาะเลี้ยงในการทางแพทย์กันอย่างแพร่หลายแล้ว สำหรับผู้ที่นิยมเปิบพิศดารหรือกินอาหารป่าตามความเชื่อส่วนตัวและชอบความท้าทาย เชื่อว่าคนเหล่านี้เป็นพวกที่มีปมในใจ เป็นคนไม่มีเหตุผลและไม่มีเมตตา ไม่คำนึงถึงความทุกข์ของผู้ที่ถูกเบียดเบียนโดยไม่จำเป็น</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>M2F เติลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ ไทยโพสต์</p>	<p><b>แก้กฎหมายสุขภาพจิต</b></p> <p>-เสนอข่าว เครือข่ายเยาวชน ประกอบด้วย สมาเด็กและเยาวชน กทม. เลิฟแคร์คลับ และเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ ประมาณ 20 คน เข้ายื่นหนังสือต่อกรมสุขภาพจิต เรื่อง "เพื่อสิทธิการตัดสินใจในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิตวัยรุ่น" เพื่อขอให้ปลดล็อกเด็กต่ำกว่า 18 ปี สามารถเข้ารับการรักษาทางด้านสุขภาพจิตได้เองโดยไม่ต้องผ่านการยินยอมจากผู้ปกครอง และขอให้กรมสุขภาพจิตประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตให้มากขึ้น เพื่อให้วัยรุ่นตระหนักรู้และเข้าใจปัญหาสุขภาพจิตอย่างถูกวิธี โดยมี นพ.สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นผู้รับหนังสือ</p>
<p>มติชน เติลินิวส์ ไทยรัฐ ไทยโพสต์ M2F สยามรัฐ โพสต์ทูเดย์ ข่าวสด คมชัดลึก</p>	<p><b>รถกระบะตกลานจอดรถ อย.</b></p> <p>-เสนอข่าว เกิดอุบัติเหตุรถกระบะยี่ห้อโตโยต้า ไฮลักซ์ รีโว่ สีขาว ทะเบียน 1 ฌร 8294 กรุงเทพมหานคร ตกลงมาจากอาคารจอดรถชั้น 6 ของ อย. กระแทกที่ชั้นจอดรถบริเวณชั้น 3 ก่อนตกลงพื้น นายจิรภัทร วีระชาติวัฒนา อายุ 58 ปี ผู้ขับรถ กล่าวว่า มาติดต่อนขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ได้จอดรถที่ชั้น 6 และเผื่อดังเกียร์ถอยหลังไว้ขณะดับเครื่อง เมื่อสตาร์ทรถจึงถอยหลังทันที แต่กระโดดออกจากรถได้ทัน</p> <p>นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ อย. กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้ามาตรวจสอบในพื้นที่แล้ว โดยอาคารจอดรถดังกล่าวสร้างขึ้นสมัย นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เป็นเลขาธิการ อย. ใช้ตั้งแต่ปี 2558 จอดรถได้ 600 คัน</p>
<p>ไทยโพสต์ คมชัดลึก</p>	<p><b>วันล้างมือโลก</b></p> <p>-เสนอข่าว ดร.อัมพร จันทวิบูลย์ ผอ.สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย รศ.พล.ต.หญิง พญ.ฤดีวิไล สามโกเศศ อุปนายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กฯ พ.อ.หญิงพรรณิ ปานเทวัญ หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลอนามัย วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ฯลฯ ร่วมรณรงค์ "วันล้างมือโลก 2018 (Global Hand Washing Day)" ที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์</p>
<p>เว็บไซต์คมชัดลึก</p> <p>ผู้จัดการรายวัน คอลัมน์ข่าวปนคน คนปนข่าว</p>	<p><b>สารเคมีกำจัดศัตรูพืช</b></p> <p>-เสนอข่าว นายธีระ วงษ์เจริญ ที่ปรึกษารมช.เกษตรฯ เปิดเผยภายหลังกลุ่มเกษตรกร 6 สมาคมสนับสนุนการใช้พาราควอต ไกลโฟเซต คอโรไพริฟอส เข้าพบรมว.เกษตรฯ ว่า ได้รับฟังข้อคิดเห็นจากทุกกลุ่มเกษตรกรเพื่อนำไปพิจารณาและเสนอเข้าคณะกรรมการวัตถุอันตราย โดยรมว.เกษตรฯ ยืนยันเหมือนเดิมว่า ถ้ามีข้อมูลใหม่ทางวิชาการถึงผลกระทบ จะนำมาพิจารณาเสนอคณะกรรมการวัตถุอันตราย ขณะนี้กรมวิชาการเกษตร กำลังทำโปรแกรมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นภายใน 60 วัน ทุกภูมิภาค เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมกรณีปัญหาการใช้สารเคมีอันตรายร้ายแรง ตามที่คณะกรรมการศึกษาแก้ไขปัญหาคาใช้สารเคมีที่นายกรัฐมนตรึตั้งขึ้นให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลา</p> <p>ส่วน นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รมช.เกษตรฯ ยังเดินทางเปิดพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน 5 ลานไร่ ภายในปี 2564 รวมทั้งจะกำหนดมาตรการควบคุมการใช้สารพิษทั้ง 3 ชนิด โดยการเก็บภาษีเข้ากองทุนเช่นเดียวกับภาษีบาป เพื่อมีกองทุนมารักษาเยียวยาสนับสนุนการพัฒนาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบถูกทำลายจากสารเคมีเหล่านี้ พร้อมกับห้ามโฆษณา และมีมาตรการจำกัดขอบเขตการใช้ ผู้ใช้ต้องผ่านการอบรมไม่ต่ำกว่า 4 เดือน ฯลฯ</p> <p>-กล่าวว่า หลังจากกลุ่มเกษตรกร 6 สมาคมเข้าพบรมว.เกษตรฯ ท้าหรือเกี่ยวกับแนวทางการใช้พาราควอต ไกลโฟเซต คอโรไพริฟอส และที่ปรึกษา รมช.เกษตรฯ สรุปว่า จนถึงตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลหลักฐานใหม่เกี่ยวกับอันตรายของ 3 สารดังกล่าว จึงยังไม่ดำเนินการอะไร แนวทางแก้ปัญหาอาจจะกำหนดมาตรการควบคุมการใช้สารพิษทั้ง 3 ชนิด โดยเก็บภาษีเทียบเคียงกับภาษีบาป ลักษณะนี้เท่ากับเปิดช่องให้มีการใช้ 3 สารเคมีทางการเกษตร ทั้งที่ผลของเหล่า-บุหรื ต่างกับผลของสารเคมี 3 ชนิด ที่เข้าชั้นยาพิษร้ายแรง การอ้างว่าไม่มีข้อมูลใหม่ฟังไม่ขึ้น เพราะข้อมูลเก่าเพียงพอที่จะยืนยันความอันตรายของ 3 สารเคมีแล้ว</p>
<p>มติชน บทนำ</p>	<p><b>สารพิษตกค้าง</b></p> <p>-กล่าวว่า ข้อมูลเกี่ยวกับผักผลไม้ปนเปื้อนสารที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ผู้บริโภคเคยได้ยินมาแล้วหลายครั้ง ซึ่งวิธีการป้องกันที่ผ่านมามีคือ การแช่น้ำและล้างผักผลไม้ก่อนรับประทาน แต่กรณีพบว่าพืชผักผลไม้ที่ใช้สารเคมีและล้างไม่ออกถึงร้อยละ 60 นั้น ถือเป็นภัยที่ไม่ควรปล่อยให้เกิดขึ้น นอกจากหน่วยงานรัฐที่ต้องเข้มงวดกวาดล้างแล้ว ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ป้องกันตัวเอง ด้วยการบังคับให้ผู้ขายบอกแหล่งที่มาของอาหารและวัตถุดิบประกอบอาหาร เพื่อให้ผู้บริโภคมีโอกาสเลือกสินค้าที่ไม่เป็นภัยกับตัวเองและครอบครัว</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ผู้จัดการออนไลน์ เวิร์คพอยต์นิวส์ เว็บไซต์ไทยโพสต์</p>	<p><b>ทวารเทียม</b></p> <p>-เสนอข่าว รพ.ตรัง ให้การต้อนรับทีมแพทย์และพยาบาลจากคณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ นำโดย ผศ. นพ.วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ ศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยทีมงานในโครงการ THAI Colostomy Bags "จากคนไทย สู่คนไทย" เพื่อมอบชุดอุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียมที่คิดค้นขึ้นโดย ผศ.นพ.วรวิทย์ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทีมสหสาขาต่าง ๆ รวมถึงหน่วยงานภาคเอกชน จนสามารถผลิตชุดอุปกรณ์ดังกล่าวขึ้นมาได้เป็นผลสำเร็จ</p> <p>ผศ.นพ.วรวิทย์ กล่าวว่า การคิดค้นชุดอุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียมครั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีการตัดลำไส้ทั้งเนื่องจากเป็นมะเร็งลำไส้ โดยนำผลผลิตของยางพารามาประยุกต์ใช้ สามารถลดต้นทุนการสั่งซื้อชุดทวารเทียมจากต่างประเทศ และช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา แต่ยังคงคุณภาพและประสิทธิภาพที่ได้มาตรฐานและเทียบเท่าชุดอุปกรณ์ทวารเทียมจากต่างประเทศ พร้อมกันนี้ ได้ให้ความรู้แก่บุคลากรสาธารณสุขและผู้ป่วยในรพ.ตรัง เรื่องการดูแลทวารเทียมและการใช้ชุดอุปกรณ์ด้วย</p>
<p>แนวหน้า สำนักข่าวอินโฟเควสท์</p>	<p><b>บุหรี</b></p> <p>-เสนอข่าว ทพ.ญ.กนิษฐา บุญธรรมเจริญ หัวหน้าคณะทำงานแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ประเมินภาวะโรคและสุขภาพประชากรไทย สนง.พัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ สธ. กล่าวว่า คนสูบบุหรี่โดยเฉลี่ยตายก่อนวัย คนละ 17.8 ปี และก่อนตายแต่ละคนต้องป่วยเป็นโรคเรื้อรังจนสูญเสียคุณภาพชีวิตที่ดีเฉลี่ยคนละ 3 ปี</p> <p>พญ.เริงฤดี ปธานวนิช รองผู้จัดการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ กล่าวว่า กลุ่มผู้สูบบุหรี่เกือบครึ่งเลือกสูบบุหรี่เองซึ่งมีราคาถูกมาก อีกทั้งการควบคุมบุหรี่ยังขาดประสิทธิภาพ ทำให้มีบุหรี่ยาถูกเข้ามามากโดยเฉพาะภาคใต้ ซึ่งประเทศต่าง ๆ ได้ยกเลิกหรือจำกัดจำนวนบุหรี่ปลอดภาษีที่ผู้เดินทางจะเข้าประเทศ รัฐบาลควรเร่งยกเครื่องกลไกการควบคุมบุหรี่ยาถูก ด้วยการลงสัตยาบันในพิธีสารขจัดยาสูบที่ผิดกฎหมายขององค์การอนามัยโลก</p> <p>-เสนอข่าว รัฐบาลฮ่องกงสั่งห้ามจำหน่ายบุหรี่ยาไฟฟ้า หลังจากประเทศต่าง ๆ อย่างน้อย 27 ประเทศทั่วโลก รวมถึงสหรัฐได้สั่งห้ามจำหน่ายบุหรี่ยาไฟฟ้า ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก</p>
<p>สวท. สำนักข่าวกรม ประชาสัมพันธ์</p>	<p><b>ดูแลสุขภาพสามเณร</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.दनัย อีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมฯ ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เป้าหมาย ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างความรู้ ทักษะสุขภาพ คัดกรองเฝ้าระวังสุขภาพ และส่งเสริมพัฒนาสุขภาพอนามัยแวดล้อมโรงเรียน ส้วมสุขอนามัย สถานที่จำวัด แต่ยังคงพบปัญหาด้านโภชนาการและสุขภาพอนามัยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยรายงานผลภาวะโภชนาการของสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรม ในโครงการตามพระราชดำริฯ ปีการศึกษา 2560 พบว่า ภาพรวมสามเณรมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ร้อยละ 18 โดยแพร่ น่าน สูงสุด ร้อยละ 23 และพะเยา ร้อยละ 20 อาจส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพร่างกายในระยะยาว ทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพและโรคเรื้อรังต่าง ๆ ได้</p>
<p>เว็บไซต์ tnamcot.com</p>	<p><b>อันตรายจากแมลงมีพิษ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รศ.อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เตือนอันตรายจากแมลงมีพิษบริเวณที่พักอาศัย อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ แนะนำให้หลีกเลี่ยงและป้องกันตัวเองจากการถูกแมลงกัดต่อย ทั้งนี้ กรมฯ ได้จัดทำหนังสือแมลง สัตว์ และพืชที่มีพิษและเป็นอันตราย แจกให้กับหน่วยงานหรือผู้สนใจฟรี ติดต่อขอรับได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ หรือสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข โทร. 0-2951-0000 ต่อ 99081, 99238</p>
<p>มติชนออนไลน์ เว็บไซต์ข่าวสด ไทยรัฐออนไลน์ สำนักข่าว ไอเอ็นเอ็น เว็บไซต์กระปุก</p>	<p><b>การรังแกในโรงเรียน</b></p> <p>-เสนอข่าว โชเชียมมีเดียแชร์ภาพคลิปรุ่นพี่ชั้น ม.2 โรงเรียนแห่งหนึ่งใน จ.พะเยา กระชากผมเด็ก ป.4 ที่เป็นออทิสติก ใน ห้อง เรียน หลาย ครั้ง จนถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักกว่าเป็น พฤติกรรมไม่เหมาะสม นายันนทพล พุสีกุล ผอ.โรงเรียนบ้านดง ต.ดงสุวรรณ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา เปิดเผยว่า โรงเรียนได้สั่งทำทัณฑ์บนนักเรียนรุ่นพี่ที่กระทำความรุนแรงกับน้องแล้ว รวมทั้งให้ผู้ปกครองทั้ง 2 ฝ่ายเจรจากัน โดยผู้ปกครองเด็กม.2 ยินดีมอบค่าทำขวัญให้ แต่ผู้ปกครองเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรงยื่นเอาเรื่องให้ถึงที่สุด</p> <p>สำหรับเด็กป.4 พบว่า มีอาการเชื่องซึม ใบหน้าอิดโรย แม่เด็กบอกว่ายังมีอาการหวาดผวาเป็นบางครั้ง รวมถึงเจ็บหน้าอกและปวดศีรษะด้วย</p> <p>-เสนอข่าว เมื่อต้นปี 2561 กรมสุขภาพจิตสำรวจพบประเทศไทยมีเด็กถูกรังแกในสถานศึกษา ปีละประมาณ 6 แสน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ข่าวเวิร์คพอยท์	<p>คน มากเป็นอันดับ 2 ของโลก มีนักเรียนถูกรังแกจากเพื่อนนักเรียนด้วยกันสูงถึงร้อยละ 40 รองจากญี่ปุ่น ขณะที่ในปี 2553 การสำรวจนักเรียนนักศึกษาในสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ พบว่าร้อยละ 33 เคยรังแกผู้อื่นทางออนไลน์ อีก ร้อยละ 43 เคยถูกคนอื่นรังแก</p> <p>น.ต. นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า เด็กจำนวนมากกำลังเผชิญการถูกรังแก ล้อเลียน ส่งผลให้เกิดความเครียด ซึมเศร้า วิตกกังวล ไม่อยากไปโรงเรียนมากขึ้น และยังพบปัญหาใหม่คือ การรังแกกันผ่านสื่อออนไลน์ ทั้งการใช้ข้อความ ภาพ หรือวิดีโอคลิป ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นการปลุกฝังเด็กเรื่องความรุนแรง และมีผลกระทบต่อเด็กทั้ง 2 ฝ่ายในระยะยาว</p> <p>พญ.มธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผอ.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กล่าวว่า การลดปัญหาการรังแกในโรงเรียนต้องให้ความสำคัญทั้งกลุ่มเด็กที่เป็นกลุ่มเสี่ยงถูกรังแกสูง เช่น เด็กที่มีปัญหาพัฒนาการช้า เด็กพิการ กลุ่มเด็กนักเรียนเพศทางเลือก ซึ่งมีรายงานมักถูกรังแกมากเป็นพิเศษ และเด็กกลุ่มที่ครอบครัวมีการใช้ความรุนแรง หรือเด็กที่ป่วยโรคทางจิตเวช เช่น สมาธิสั้น ซึ่งมักพบว่าเป็นเด็กกลุ่มที่เป็นผู้รังแก</p>
มติชน คอลัมน์: จับกระแสทั่ว ไทย	<p><b>เครือข่ายสร้างสุข</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการ สช. เป็นประธานเปิดกิจกรรมตุ้มโฮมเครือข่าย สร้างสุขคนยโสธร สัมผัสสุขภาพ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561 โดยมี นพ.บัญชา สรรพโส นพ.สจ.ยโสธร ให้การต้อนรับ และมีหน่วยงานราชการ แกนนำกลุ่มเครือข่ายประมาณ 300 คน เข้าร่วมกิจกรรม</p>
ไทยรัฐ คอลัมน์ ขึ้นชีวิต	<p><b>ค้นพบแบคทีเรียต้านยาปฏิชีวนะ</b></p> <p>-เสนอข่าว นักวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ม.มอนทานา และม.วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เผยแพร่ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้แบคทีเรียก่อโรคสามารถต้านยาปฏิชีวนะได้ โดยค้นพบสารประกอบที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ในแบคทีเรีย คาดว่าการค้นพบนี้จะกำหนดเป้าหมายเพื่อรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียในระยะยาวได้</p>
ไทยรัฐ	<p><b>ให้กำลังใจครอบครัวอสม.</b></p> <p>-เสนอภาพข่าว นพ.ชัยรัตน์ ลำโป นพ.สจ.ปัตตานี ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัว นายอับดุลละาะ บาโสะ อสม.ยะรัง จ.ปัตตานี ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ</p>
มติชน	<p><b>ความช่วยเหลือสีนามิอินโดนีเซีย</b></p> <p>-เสนอข่าว พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก ก.กลาโหม กล่าวถึงการส่งความช่วยเหลือประเทศอินโดนีเซีย หลังประสบเหตุสึนามิที่เมืองสุลาเวสี ว่า ทางกรมไทยได้อนุมัติเงินช่วยเหลือแล้ว 5 ล้านบาท หลังวันที่ 11 ต.ค. จะมีความชัดเจนว่าต้องการให้ไทยส่งความช่วยเหลืออย่างไร โดยสธ.ได้เตรียมชุดแพทย์ 25 ชุด ซึ่งทางการไทยได้เสนอความช่วยเหลือไปตั้งแต่แรก แต่ต้องรอฟังทางอินโดนีเซียด้วย</p>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch